

# 'สมคิด'แจงเคารพ'ปรีดี' ลบ'เฟซบุ๊ก' ทนายอีมล่าชื่อขับ'ลัก'

## ปมโต้นิติราษฎร์หนุบปว. 'ปู'ถอนแอรวิทย์-ช่อง11 'เจีตา'นัดมอบตัว4ต.ค.

'สมคิด'ไม่ตอบถูกปรีดี ลบข้อความโต้'นิติราษฎร์' และที่พาดพิงผู้ประศาสน์การ มธ. ในเฟซบุ๊ก บอกเคารพ'อ.ปรีดีและครอบครัวเสมอ' ลั่นไม่ยอมให้ใครเอาเป็นประเด็นเล่นกัน ชี้เลยขอเขตไปแล้ว

(อ่านต่อหน้า 14)



สมคิด เลิศไพฑูรย์

### ลบ'เฟซบุ๊ก'

#### เล็งจัด'ปูพบ ปชช.'ทางทีวี

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 30 กันยายน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เขียนข้อความในเฟซบุ๊กว่า "พฤษภาคม (1 ตุลาคม) 08.30 น. พบกันในรายการ 'รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน' นะคะ รายการนี้จะเป็นการให้ข่าวสารและรายงานความคืบหน้านโยบายต่างๆ ในภาพรวมของรัฐบาลกับพี่น้องประชาชนคะ รัฐบาลเน้นทำงานบูรณาการประสานงานทุกภาคส่วน บางเสาร์จะมีรัฐมนตรีมาคุยเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจด้วยคะ พฤษนี้เข้าเราพบกันทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะ"

น.ส.กฤษณา สีสลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลด้านสื่อมวลชนกล่าวว่า รายการ 'รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน'



ข้อมูลก่อน - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทดลองออกอากาศรายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน" ที่จะเริ่มออกอากาศครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องสี่เหลี่ยม ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 กันยายน



จะเชื่อมต่อกับสถานีไปยังสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ด้วย โดยจะมีพิธีกรกล่าวเปิดรายการจากนั้น นายภาณุกล่าวชี้แจงการทำงาน ในอนาคตจะดูช่องทางจัดรายการในโทรทัศน์ เหตุที่รายการยาวเพียง 30 นาที เพราะเวลา 1 ชั่วโมงยาวเกินไป จะรบกวนเวลาสถานีมากเกินไป อีกทั้งนายภาณุเห็นว่าเวลา 30 นาทีกำลังดีและฟังเพลิน

## เผยสคริปต์ 'ปู' คุย 5 เรื่อง

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาส่วนตัว และผู้บริหารสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมประเด็นและเนื้อหาที่จะพูดผ่านรายการ โดยมีเอกสาร 17 แผ่น แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วนหลักคือ 1.การชี้แจงวัตถุประสงค์ของรายการ 2.การเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3.การเร่งแก้ปัญหาอุทกภัย 4.การแก้ปัญหาปากท้องประชาชน และการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 1 เดือน และ 5.กล่าวปิดรายการ

ทั้งนี้ ไฮไลต์สำคัญอยู่ส่วนที่ 4 โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์จะชี้แจงการทำงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งโครงการบ้านหลังแรก โครงการรถคันแรก การเพิ่มเงินปริญญาตรี 1.5 หมื่นบาท/เดือน ตลอดจนทิศทางการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และการแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น โดยจะประกาศเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้าน 8 หมื่นแห่ง เพื่อให้ประชาชนกู้ยืมไปใช้ประกอบอาชีพ และฟื้นโครงการเอสเอ็มแอล ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้จะดำเนินการหลังน้ำลด

## ปลุกสร้างปรองดอง

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์จะยืนยันการสนับสนุนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) และย้ำว่า นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลคือการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยยึดไว้รอดสำคัญที่นายภาณุจะพูดคือ "เชื่อมั่นว่าทุกคนในชาติมีความรัก ห่วงแทน และต้องการเห็นประเทศชาติก้าวไปสู่นาคต การคุยกันฉันพี่น้องจะทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองขึ้น"

แหล่งข่าวกล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์จะย้ำว่า รัฐบาลได้ออกมติ ครม.สนับสนุนการทำงานของคอป.ไปแล้ว และมีแนวทางชัดเจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง 4 แนวทาง รวมถึงเยียวยาผู้ถูกดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมด้วย นอกจากนี้จะให้ผู้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวัง ไม่ให้กระทบบรรยากาศการสร้างความปลอดภัยในบ้านเมือง

## 'มาร์ค' เน้นอย่าพูดการเมือง

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และผู้นำฝ่ายค้าน กล่าวถึงการจัดรายการ 'รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน' ครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ว่า จะรอดูเนื้อหาว่าเป็นอย่างไร สมัยที่ตนเป็นนายภาณุ ใช้เวทีนี้สื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาล หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องการเมือง จึงอยากให้นายภาณุพิจารณาในส่วนนี้อย่าใช้เวทีนี้เพื่อสร้างวิวาทะทางการเมือง

นายอภิสิทธิ์ก็กล่าวว่า มอบหมายให้นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. ในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าติดตามการปรับผังรายการช่อง 11 เพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับผู้จัดรายการ เช่น การถอดรายการเวทีชาวบ้าน ซึ่งอยู่คู่กับช่อง 11 มาเป็นเวลานาน ก่อนที่ตนจะเข้าสู่การเมืองด้วยซ้ำ และไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ถูกปรับออกจากผังรายการด้วย แสดงให้เห็นว่าการปรับผังครั้งนี้เจาะจงไปที่ตัวบุคคล ทำให้มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากในแง่การเมือง

## ปชป.ขอให้ 'มาร์ค' จ้อบ้าง

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. ในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้า กล่าวว่า ที่ผ่านมานายภาณุคนก่อนๆ มักจะใช้เวลาจัดรายการพบประชาชนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อสื่อสารกับประชาชนครบถ้วนทุกประเด็น จึงอยากเสนอให้ขยายระยะเวลาที่เหมาะสม

นายเทพไทกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเป็นบรรทัดฐานเหมือนสมัยรัฐบาล ปชป.ได้ทำไว้ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรเวลาให้ฝ่ายค้านสื่อสารกับประชาชนบ้าง โดยใช้ชื่อว่า "ผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชน" ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า ปชป. และผู้นำฝ่ายค้าน เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงในช่วงเวลาเดียวกัน แต่จะเป็นวันอาทิตย์ อยากให้รัฐบาลส่งสัญญาณให้ชัดเจนว่า จะมีทำอย่างไร เพื่อที่ฝ่ายค้านจะทำหนังสือขอเวลาอย่างเป็นทางการ

## 'ปู' ถูกรุมต.พท.ที่บ้านพิษฯ

ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังบ้านพิษณุโลก เพื่อเรียกประชุมรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทย (พท.) เป็นการด่วน รัฐมนตรีที่ร่วมประชุม อาทิ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิชัย

นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น.อ.อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ น.ส.กฤษณา สีสกุลพันธ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

## ชู่ 6 เดือน ไร้ผลงานรีบบาศิน

จากนั้น ร.ต.อ.เฉลิมให้สัมภาษณ์ว่า เป็นการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การเตรียมตัวประชุมอาเซียน และเรื่องงบประมาณที่แต่ละกระทรวงตั้งไว้ ซึ่งนายภาณุย้ำว่าต้องใช้ได้จริง หากตั้งงบแล้วไม่สามารถบรรลุเป้าหมายภายในครึ่งปี จะตัดงบและเรียกคืน ซึ่งถือเป็นเรื่องดี ทำให้ทุกกระทรวงทำงานแข่งขัน ยืนยันว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายภาณุไม่ได้ไล่บี้มาที่ประชุมแต่อย่างใด

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า ส่วนที่ พท.มีมติว่าจะประเมินผลงานรัฐมนตรี หากพบว่าไม่มีผลงาน จะขอให้ปรับออกนั้น เรื่องนี้เป็นความลับ ถ้ามีจริงคงไม่ทราบ ไปพูดเดี่ยวตนถูกปรับออกก่อนอย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีพร้อมที่จะถูกตรวจสอบจาก ส.ส.ของพรรค

## พท.ออกโรงป้อง 'จลสิงห์'

วันเดียวกัน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรค นำโดย พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าทีมกฎหมาย นายพิชิต ชินบาน พล.ต.อ.วิรุฬห์ พันธเสน นายพิรพันธุ์ พาลุสุข และนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษก พท. ร่วมกันแถลงถึงกรณีทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ชูยื่นถอดถอนนายจลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด (อสส.) กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัยการสูงสุด ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร์ อดีตภริยา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายภาณุ และนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายคุณหญิงพจมาน เป็นจำเลย

พล.ต.ท.วิโรจน์กล่าวว่า การใช้ดุลพินิจสั่งคดีของ อสส. เป็นอิสระตามที่รัฐธรรมนูญรองรับ การชื้ออย่างนี้อาจไม่ถูกใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่อสส.ต้องยึดความถูกต้องและเป็นธรรม จึงอยากให้กำลังใจ อสส. ไม่เช่นนั้นคนดีที่ตั้งใจทำงานจะเสียกำลังใจ

## ชู่ยื่นถอดส.ส.ปชป.กลับ

นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า อสส.ใช้ดุลพินิจถูกต้องแล้วที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งกล่าว ขอเรียกร้อง



ปรป.ให้หยุดกดดัน อสส. เพราะการกระทำขณะ  
นี้เข้าข่ายแทรกแซง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ  
มาตรา 266 ส.ส.สามารถเข้ายื่นถอดถอนผู้  
กระทำผิดออกจากตำแหน่งได้เช่นกัน หาก  
ส.ส.ปรป.เข้าชื่อยื่นถอดถอน อสส. เมื่อใด ทาง  
พท.ก็จะตรวจสอบ และยื่นถอดถอนบุคคลเหล่านั้น  
เหมือนกัน ไม่ใช่การยื้อนเกล็ดหรือเอาคืน แต่  
เป็นการใช้สิทธิตรวจสอบผู้ที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่

โดยไม่สุจริต และขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

## กมธ.วุฒิสภาเชิญออสส.แจงไม่ฎีกา

นายจิตติพัฒน์ วิริยะโรจน์ ส.ว.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาการร้องครัด  
ตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ  
วุฒิสภา เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ตุลาคม  
กมธ.องค์การตามรัฐธรรมนูญเตรียมเชิญนายจุล  
สิงห์ วสันตสิงห์ อสส.เข้าชี้แจงเหตุผลกรณีไม่ฎีกา  
คดีหุ้นชินคอร์ป ซึ่งตามกฎหมายให้อิสระในการใช้  
ดุลพินิจแก่ อสส. ในอดีตเคยมีกรณีศาลชั้นต้น  
ตัดสินอย่างหนึ่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษาอย่างหนึ่ง  
แต่ก็ไม่ยื่นฎีกา ตนมองว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่  
อย่างไร

นายสกลธี ภัททิยกุล รองโฆษก ปรป. กล่าว  
ว่า หากฝ่ายกฎหมาย ปรป.ได้รับเอกสารคดีหุ้น  
ชินคอร์ปจาก อสส.แล้ว จะนำมาพิจารณาว่าที่มี  
คำสั่งไม่ฎีกาคดีนั้น เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  
หรือไม่ ถ้าพบว่าสอบไปในทางที่ผิดต่อตำแหน่ง  
หน้าที่ จะยื่นถอดถอน อสส.ต่อไป

## ข้อความเฟซบุ๊ก'สมคิด'ถูกลบ

ผู้สื่อข่าว "มติชนออนไลน์" รายงานว่า ภาย  
หลังนางดุขฎิ บุญทัศน์กุล บุตรสาวนายปรีดี  
พนมยงค์ ผู้ประสานงานกรมมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ และหนึ่งในคณะราษฎร ผู้ก่อการ  
เปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ.2475 ได้ตั้ง  
คำถามต่อนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านเฟซบุ๊กของนาย  
สมคิด กรณีตั้งคำถาม 15 ข้อถึงนักวิชาการคณะ  
นิติราษฎร์โดยมีข้อความพาดพิงว่านายปรีดี  
เกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร แต่นายสมคิดไม่ได้  
ตอบคำถามของนางดุขฎิ และปรากฏว่าเมื่อคืน  
วันที่ 29 กันยายน ข้อความสนทนาในหัวข้อตั้ง  
กล่าวได้หายไปจากเฟซบุ๊กของนายสมคิด ทั้งการ  
โต้ตอบระหว่างนายสมคิดกับนางดุขฎิ คำถาม 15  
ข้อถึงคณะนิติราษฎร์ และข้อความอื่นๆ

ทำให้นายวินัย ผลเจริญ อาจารย์ประจำ  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย  
มหาสารคาม จบปริญญาโทและเอกจากมหา  
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ตั้งคำถามบนหน้า  
กระดานเฟซบุ๊กของนายสมคิดเมื่อคืนวันที่ 29  
กันยายน ว่า "ท่านอธิการบดีครับ ท่านหรือ

ผู้ที่ดูแล facebook ของท่าน (ถ้ามี) ได้ลบ  
โพสต์บางโพสต์ที่อยู่ในกระดานข้อความ FB ของ  
ท่านทิ้งไปหรือครับ เพราะโพสต์ที่ ดร.อลงกรณ์  
(นายอลงกรณ์ อรรคแสง อาจารย์ประจำ  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมหาสารคาม-  
มติชนออนไลน์) ได้โพสต์ตามท่าน ซึ่งผมร่วม  
แสดงความเห็นด้วยนั้นหายไป และโพสต์ที่  
อดุขฎิ บุญทัศน์กุล โพสต์ไว้ก็หายไปเหมือนกัน  
ถ้าลบจริง ผมอยากทราบเหตุผลครับ เพราะผม  
เชื่อว่าการคงไว้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ  
มากกว่าครับ"

## 'สมคิด'ลบเอง-ยันเคารพ'ปรีดี'

ต่อมานายสมคิดได้เข้ามาตอบคำถามของ  
นายวินัยว่า "ผมลบเองครับ เพราะเป็น face  
ของผม ถ้าคุณวินัยยังสนุกอยู่กับเขาประเด็นไปตั้ง  
ที่ face ของคุณวินัยเองก็ได้ครับ ผมเคารพ  
อ.ปรีดีและครอบครัวท่านเสมอ ผมไม่ยอมให้ใคร  
เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเล่นกันครับ" ทำให้นาย  
วินัยตั้งคำถามต่อว่า "แต่เรื่องที่ ดร.อลงกรณ์ถาม  
ก็ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับ อ.ปรีดีนะครับ" นายสมคิด  
ชี้แจงว่า "ผมต้องตอบไขว้หมกครับ" นายวินัยจึง  
พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมว่า "ผมไม่ได้มองว่ามัน  
สนุกหรือครับ แต่ผมอยากตามความคิดเห็น  
ของคนอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสติปัญญาครับ  
และคนอื่นก็หวังอย่างผมเหมือนกันครับ" "ท่าน  
อาจจะไม่ตอบก็ได้ แต่ท่านน่าจะเปิดให้คนอื่นได้  
แสดงความเห็นกันต่อไปครับ"

นายสมคิดจึงตอบว่า "อน่าจะรู้ว่าทุกอย่างมี  
ขอบเขต และผมเข้าใจตอนนั้นมันเลยขอบเขตไป  
แล้ว แทนที่จะทำให้ความเข้าใจที่ติดต่อกัน มันกลับ  
เป็นตรงกันข้าม" นายวินัยจึงตอบว่า "ครับ ผมจะ  
พยายามเข้าใจครับ"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อตรวจสอบหน้า  
กระดานเฟซบุ๊กของนายสมคิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่  
30 กันยายน ปรากฏว่าข้อความสนทนาโต้ตอบ  
ระหว่างนายสมคิดกับนายวินัยก็ได้ถูกลบทิ้งไป  
เช่นกัน

## 'มีชัย'มีนข้อเสนอ'นิติราษฎร์'

ด้านเว็บไซต์ "มีชัย ไทยแลนด์ต่อทคอม"  
ของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานสภา  
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีผู้ใช้นามว่า  
"คุณชัย" เข้าไปตั้งคำถามถึงความคิดเห็นต่อข้อ  
เสนอของกลุ่มนิติราษฎร์ ที่ให้ปลั่งผลพวงของ  
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 การแก้ไข  
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  
กระบวนการยุติธรรมกับผู้ต้องหา หรือจำเลย  
และการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายหลัง  
รัฐประหาร การยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 และ  
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพราะดูเหมือน  
ประเด็นนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงของสังคมในขณะ

นี้ ซึ่งนายมีชัยได้ตอบเพียงว่า "ไม่มีความเห็น  
เพราะอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ"

## ทนายเมืองคอนไล่'ล็อก'

วันเดียวกัน กลุ่มทนายความเพื่อประชา  
ธิปไตย จนครศรีธรรมราช นำโดยนายสมชาย  
ฝั่งชลจิตต์ นายอัครพล หนูทวี ร่วมแถลงข่าวคัด  
ค้านแถลงการณ์สภาทนายความแห่งประเทศไทย  
ไทยที่ตอบโต้กลุ่มนิติราษฎร์

นายสมชายกล่าวว่า ที่นายล็อก กอแสงเรือง  
นายกสภาทนายความฯแถลงทำนองว่าการทำงาน  
รัฐประหาร 2549 มีความชอบธรรมถือเป็นการ  
ฝึกฝนเผด็จการ ขอให้นายล็อกหยุดแสดงพฤติกรรม  
ดังกล่าว แถลงการณ์ดังกล่าวออกในนามกรรม  
การสภาทนายความเพียงไม่กี่คน ไม่ใช่ความเห็น  
ของสมาชิกทนายความทั่วประเทศ

"การออกแถลงการณ์หากเป็นในนาม  
ของนายล็อก คงไม่มีใครว่าอะไร แต่กลับออกมา  
ในนามสภาทนายความ จึงขอวิงวอนให้นายล็อก  
พิจารณาลาออกจากตำแหน่ง" นายสมชายกล่าว

นายอัครพลกล่าวว่า ขอวิงวอนให้ทนาย  
ความทั่วประเทศ กว่า 3 หมื่นคนออกมาแถลง  
จุดยืนโดยตนจะรณรงค์ให้ทนายความทั่วประเทศ  
ร่วมกันคัดค้าน พร้อมล่ายรายชื่อถอดถอนนายล็อก  
จากการเป็นนายกสภาทนายฯโดยเร็วที่สุด

## คอป.รอรัฐบาลตั้งกก.เยียวยา

วันเดียวกัน นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัด  
กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการอิสระ  
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง  
แห่งชาติ (คอป.) ได้ทวิตข้อความผ่าน  
เว็บไซต์ทวิตเตอร์ ระบุว่า คอป.กำลังรอความ  
ชัดเจนจากรัฐบาล เรื่องการตั้งคณะกรรมการ  
เยียวยาตามที่เสนอไป ซึ่งรัฐบาลตั้งนายยงยุทธ  
วิชัยดิษฐ (รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงมหาดไทย) เป็นประธาน หลักการคือ  
การเยียวยาต้องไม่ใช่ลักษณะการสงเคราะห์  
หรือจ่ายค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว ที่สำคัญการ  
เยียวยาจากเหตุรุนแรงทางการเมืองจะต้องไม่ใช่  
แค่กฎหมายปกติ ต้องมีคณะกรรมการเฉพาะกิจ  
และเป็นไปตามหลักสากล

นายกิตติพงษ์ทวิตว่า ข้อเสนอเกี่ยวกับผู้ต้อง  
ขัง ทบทวนข้อหา และสิทธิการประกันตัวนั้น จะ  
ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี ต้องแยกแยะข้อหา  
การกระทำผิดด้วย เพราะบางกรณีตั้งข้อกล่าว  
หาเกินความเป็นจริง จึงต้องแยกพิจารณาตาม  
หลักฐาน โดยเฉพาะคดีที่หมิ่นสถาบันที่ต้องแยก  
ตามพฤติกรรม สิ่งสำคัญต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับ  
เจตนาและความเหมาะสมเป็นรายบุคคล  
การลงโทษจะต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมการ  
กระทำผิด

(อ่านต่อหน้า 15)

## ต่อจากหน้า 14

### ลบ'เฟซบุ๊ก'

#### นปช.อยู่ตปท.ไม่ได้อันสงส์

นายกิตติพงษ์ทวีตติกว่า ในส่วนของแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่หลบหนีอยู่ในต่างประเทศ กลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในข้อเสนองของ คอป.ที่ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากเป็นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคล

นายกิตติพงษ์ทวีตติว่า สำหรับการเปิดเผยข้อเท็จจริงของเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองนั้น คอป.จะพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความปรองดอง หลักการคือการเปิดเผยแบบเฉพาะเหตุการณ์ หรือภาพรวมทั้งหมด บางกรณีส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความขัดแย้งทางการเมือง สิ่งที่ คอป.จะทำคือ เปิดเผยสาเหตุที่ลึกลงไปว่าทำไมเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น และจะมีทางแก้หรือลดความขัดแย้งและส่งเสริมความยุติธรรมได้อย่างไร แต่ไม่ว่าจะเปิดเผยข้อเท็จจริงรูปแบบใด คอป.จะต้องหารือกันภายใน เพราะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น แต่ยืนยันจะต้องนำไปสู่ปรองดองเท่านั้น หลังจากนั้นทาง คอป.จะเปิดเวทีสาธารณะพร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความปรองดองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อหาทางออกเรื่องความปรองดองร่วมกัน

#### 'เฉลิม'ยันไม่ขึ้นนำคดี13ศพ

วันเดียวกัน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล

(บช.น.) เพื่อประชุมติดตามสำนวนคดีชั้นสูตรพลิกศพ 13 ศพจากเหตุการณ์สลายการชุมนุม โดยมี พล.ต.ต.อนุชัย เล็กบำรุง รอง ผบช.น. ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวน 44 นายร่วมประชุม

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวก่อนเข้าประชุมว่า ภายหลังมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าเป็นการกระทำโดยเจ้าพนักงานก็ต้องทำตาม ป.วิอาญา มาตรา 150 วรรค 3 มีเวลา 30 วันต่อได้อีก 30 วัน 2 ครั้งรวม 90 วัน จากนั้นจะนำสำนวนที่สอบร่วมกับอัยการส่งให้ศาลได้สวนว่า ผู้ตายเป็นใคร ตายที่ไหน อย่างไร ใครทำให้ตาย จึงมาบอกตำรวจว่าให้ยึดหลัก 3 ก. คือ 1.อย่าเอาเรื่องมาเก็บ 2.อย่ากลัว 3.อย่าแก่งเรื่องนี้ผ่านมานานมาก มีชาวต่างชาติตาย ต้องทำความจริงให้ปรากฏโดยไม่ต้องเอาใจรัฐบาล ข้อเท็จจริง ชักกฎหมายเป็นอย่างไรให้ทำตามนั้น จะไม่แทรกแซง ไม่ขึ้นนำ ต้องการให้เกิดความเป็นธรรม เพราะกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่เป็นธรรม

#### 'เจิด'มอบตัวตร.4ตุลาฯ

พล.ต.ต.สมชาย พัชรอินโด ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 (ผบก.น.5) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.ชนิน วชิรปานีกุล ผกก.สน. ลุมพินี ว่านางดารุณี กฤตบุญญาลัย แนวร่วม นปช.ที่อยู่ระหว่างหลบหนีความผิดกรณีฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะเดินทางเข้ามามอบตัวพร้อมทนายความในเวลา 10.30 น. วันที่ 4 ตุลาคม เบื้องต้นทางทนายความของนางดารุณีประสานเข้ามาแล้ว สน.ลุมพินีแล้ว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เตรียมพนักงานสอบสวนพร้อมรับมอบตัวทุกเวลา